



ที่ มท ๐๒๒๗.๕ (อด)/ว ๑๒๘

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ถนนอธิปัต อต ๔๑๐๐๐

๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากเงินงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายการสินทรัพย์ ในระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบฟอร์มแจ้งการยืนยันหน่วยรับโอนสินทรัพย์ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ โอนสินทรัพย์
ที่เกิดจากเงินงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด โดยได้ดำเนินการขยายเวลาการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการโอนครุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพดี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือขอขยายเวลาการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย และคณะกรรมการวินิจฉัยได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการยกเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ ให้แก่กลุ่มจังหวัด โอนพัสดุที่ได้จัดหาโดยใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นพัสดุที่มีคุณภาพดี
และยังสามารถใช้งานได้ให้กับหน่วยงานของรัฐให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เป็นกรณีเฉพาะราย

ในการนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้ตรวจสอบในระบบ GFMS พบว่า
ยังมีรายการในระบบ GFMS ของกลุ่มจังหวัด ที่ได้มาจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด
ที่ยังไม่ได้ทำการโอนให้กับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จึงขอให้ท่าน
แจ้งยืนยันหน่วยงานที่จะรับโอนสินทรัพย์เพื่อดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และโอนสินทรัพย์ตามแนวทาง ขั้นตอน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
ตามแบบฟอร์มแจ้งการยืนยันหน่วยรับโอนสินทรัพย์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ให้กลุ่มจังหวัดฯ ภายใน
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ หากมีข้อสงสัยประการใดให้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (นางสาวกานต์พิชชา แผลมทอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙-๓๘๔๗-๑๑๒๕)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสยาม ศิริมงคล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (อุดรธานี)

โทร ๐-๔๒๒๒-๔๒๘๘, สป.มท. ๔๕๖๒๒

e-mail : osm_udon@hotmail.com